

เมืองที่เป็นธรรม JUST CITY

การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในส่วนภูมิภาคจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมตามอำนาจและหน้าที่จัดบริการสาธารณะประเภทขนส่งมวลชน วิศวกรรมจราจร จัดการและดูแลสถานีขนส่งผู้โดยสาร อีกทั้งกฎกระทรวง ฉบับที่ 64 ตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ยังมีสาระสำคัญในการส่งเสริมกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบทบาทในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะด้วยรถโดยสารประจำทางภายในเขตพื้นที่การปกครอง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทย

ขณะที่ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง อาทิ อบจ.ภูเก็ต อบจ.กาญจนบุรี และ อบจ.เชียงใหม่ ได้นำร่องนโยบายเมืองที่ดีต้องมีระบบขนส่งสาธารณะไปดำเนินการแล้ว รวมถึงมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็น อบจ. หรือ เทศบาล ที่มีแนวคิดการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเป็นเป้าหมายในการพัฒนาเมือง ดังนั้นจะเห็นได้ว่านโยบายด้านขนส่งสาธารณะเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญที่ต้องกำหนดเป้าหมายการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้มีประสิทธิภาพควบคู่กับการพัฒนาเมืองที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของเมือง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน เพราะการมีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้บริโภคควรได้รับอย่างเท่าเทียมทุกคน



ขนส่งสาธารณะต้องมีทุกจังหวัด ทุกคนขึ้นได้ทุกวัน

ปัจจุบันภาพรวมของประเทศไทยมีการพัฒนาระบบบริการขนส่งสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่หลากหลายรองรับความต้องการของผู้บริโภค แต่การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในส่วนภูมิภาคกลับพบปัญหา **“รถน้อย คอยนาน ราคาแพง”** ยิ่งไปกว่านั้นหลายพื้นที่ที่ไม่มีบริการขนส่งสาธารณะให้กับผู้บริโภค เนื่องจากขาดการส่งเสริมนโยบายด้านการขนส่งสาธารณะในระดับจังหวัด ตลอดจนความไม่ชัดเจนของบทบาทหน้าที่และแนวนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะของแต่ละพื้นที่ส่งผลให้ปัญหาการเข้าไม่ถึงระบบขนส่งสาธารณะของผู้บริโภคจึงไม่ใช่แค่เรื่องการเดินทางอีกต่อไป แต่ยังสะท้อนไปถึงปัญหาโครงสร้างพื้นฐานและการรองรับมาตรการของรัฐที่จะทำให้ทุกคนเข้าถึงได้อย่าง เท่าเทียม และเป็นธรรม



ข้อเสนอสำคัญต่อการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ

- ทุกจังหวัดต้องมีบริการขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคเข้าถึงได้อย่างสะดวก ปลอดภัยและราคาเป็นธรรมโดยการสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ประชาชนทั่วประเทศ ต้องเข้าถึงป้ายรถเมล์หรือจุดบริการขนส่งสาธารณะในระยะทาง 0.5 กิโลเมตร (500 เมตร) หรือเดินไม่เกิน 15 นาที
- พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะขั้นพื้นฐาน (รถโดยสารประจำทาง) ให้เป็นระบบไฟฟ้าทั่วประเทศ เป้าหมายเพื่อลดมลพิษประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ค่าโดยสารขนส่งสาธารณะทุกประเภทรวมแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้ขั้นต่ำในแต่ละวัน เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนใช้บริการขนส่งสาธารณะได้ทุกวัน

